

วคค 54.6  
5 เม.ย. 67  
14.504.

สคค.  
ส่ง : วคค.  
รับที่ : 54127/67  
5 เม.ย. 2567 เวลา 14.30 น.



# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๒๕๖๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอจำหน่ายหนี้สูญตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้เป็นสูญในกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสหกรณ์ประมงเกาะลันตา จำกัด

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๙๑๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขอจำหน่ายหนี้สูญตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้เป็นสูญในกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสหกรณ์ประมงเกาะลันตา จำกัด ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติการจำหน่ายหนี้เป็นสูญของสหกรณ์ประมงเกาะลันตา จำกัด จังหวัดกระบี่ (เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์) จำนวน ๕,๙๒๘,๓๕๖.๑๘ บาท แยกเป็นต้นเงิน จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และดอกเบี้ยค้างชำระ จำนวน ๓,๔๒๘,๓๕๖.๑๘ บาท โดยไม่ขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาล ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้เป็นสูญในกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาเหตุการจำหน่ายหนี้เป็นสูญข้อ (๙) ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้น้อย หรือไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรกรแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาระหนี้สินที่เกษตรกรไม่มีความสามารถในการชำระหนี้คืนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตลอดจนเพื่อให้เกษตรกรมีเงินรายได้เหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพและลดปัญหาการส่งต่อความยากจนไปสู่รุ่นลูกหลาน

๒. อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สูญในการดำเนินโครงการด้านการเกษตรที่ภาครัฐให้การสนับสนุนด้านเงินทุนกับเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรให้ความสำคัญยิ่งขึ้นกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการและการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปด้วยความรอบคอบตามหลักวิชาการ ตั้งแต่การวิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการจากกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยและบริบทที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ อาทิ ศักยภาพและโอกาสด้านการผลิต การตลาด เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การเงิน ความพร้อมของเกษตรกรในการดำเนินโครงการและความสามารถในการชำระหนี้คืน รวมทั้ง การบริหารจัดการเงินกู้ ทั้งการติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ การจัดทำแผนรองรับความเสี่ยงในการดำเนินงาน และการจัดการหนี้อย่างเป็นระบบและตามลำดับความรุนแรงของปัญหา อาทิ การขอผ่อนผันหนี้

/การขยาย...

การขยายระยะเวลาชำระหนี้ และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นต้น เพื่อช่วยปรับปรุงการดำเนินงานของลูกค้านี้ ให้สามารถชำระหนี้คืนกองทุนหรือเงินทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ